

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
(LẦN 2)**

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Container Việt Nam**

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;*

*Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh, hồ sơ tài liệu và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Container Việt Nam.*

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

**I, Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

## II, Kết quả kiểm tra, giám sát:

### 1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5/4)	(5/6)
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	2250	2180,94	2007,39	96,93	108,65
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	260	265,13	476,91	101,97	55,59

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngành cảng biển và logistics năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới và lạm phát toàn cầu gia tăng, nguồn hàng xuất nhập khẩu sụt giảm ở các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Sản lượng container thông qua các cảng tại Việt Nam năm 2023 giảm 1% so với năm 2022.

Tính riêng hệ thống Viconship, sản lượng thông qua cảng đạt 1.047.802 TEU tăng 4,54% so với năm 2022 và giảm 8,89% so với kế hoạch. Sản lượng bốc xếp tại các depot, sản lượng khai thác kho và sản lượng vận chuyển ô tô đều giảm so với kế hoạch được giao.

Doanh thu năm 2023 đạt 2.180,94 tỷ bằng 96,93% kế hoạch, tăng 8,65% so với năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 265,13 tỷ tăng 1,97% so với kế hoạch được giao và giảm 44,41% so với thực hiện năm 2022 chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh, ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều tăng so với năm trước, trong khi các dự án mới chưa đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh chung.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 844 đồng/cổ phiếu (năm 2022: 2222 đồng/cổ phiếu), giảm 62% so với năm trước.

Công ty Cổ phần Container Việt Nam tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô khai thác kinh doanh thông qua việc mua lại 35% phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ và đang lên kế hoạch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ. Với việc sở hữu hệ thống cảng như hiện nay, Viconship sẽ giảm đáng kể chi phí vận hành, chi phí thuê ngoài do chủ động hơn trong việc tiếp nhận và khai thác tàu, hạn chế tối đa việc chuyển tàu sang các cảng khác. Ngoài ra, với sự phối hợp cùng các đơn vị kho bãi, vận tải, logistics trong hệ thống sẽ phát huy lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh.

Trong năm Công ty cũng đã thực hiện đầu tư mua sắm nâng cấp các phương tiện thiết bị, cơ sở hạ tầng kho bãi theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua để kịp thời đưa vào sử dụng khai thác, mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

VSC đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ thực hiện 10:1, ngày đăng ký cuối cùng là 22/8/2023.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng các chế độ chính sách hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Công ty chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích phát huy tính chủ động sáng tạo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý điều hành và khai thác góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao

chất lượng dịch vụ, đảm bảo việc làm với mức thu nhập ổn định cho người lao động trong toàn hệ thống.

## **2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2023 theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ban điều hành đã tiến hành nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao. Ban điều hành đã có những chính sách và quyết định kịp thời trong quản lý điều hành để thích ứng với tình hình thực tế.

## **III, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cổ đông:**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023-2024, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

## **IV, Nhận xét và kiến nghị:**

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2023 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp tục giữ vững các khách hàng hiện tại và thu hút thêm các khách hàng mới sử dụng các dịch vụ của Công ty, đáp ứng công suất khai thác gia tăng của bãi, cảng sau khi đầu tư mở rộng. Cùng với việc triển khai dự án tái cấu trúc doanh nghiệp và tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số, Công ty đặt mục tiêu sẽ hoàn thiện bộ máy vận hành, khai thác hiệu quả hơn nữa cơ sở vật chất, tài sản hiện có trong hệ thống Viconship và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Trân trọng kính trình.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trương Lý Thế Anh**

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ

- HĐQT

- Lưu: BKS